



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครั้งที่ 141/2554

21 ธันวาคม 2553

ก.เกษตรฯ จับมือมูลนิธิข้าวไทยฯ ส่งเสริมและพัฒนาข้าวและชาวนาไทย พร้อมพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่และอาชีพทำนาของชาวนาไทย หวังสร้างความมั่นคงให้ประเทศไทยคงรักษาผู้นำการค้าข้าวของโลก

นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาข้าวและชาวนาไทย ระหว่าง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว กับ มูลนิธิข้าวไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทยฯ ว่า การลงนามความร่วมมือทำงานร่วมกัน ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการทำงานเชิงบูรณาการที่สำคัญยิ่งในเรื่องข้าว ที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอันที่จะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาภาคการเกษตรไปสู่ความสมดุลที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ของชาวนาไทยและความยั่งยืนของการทำนา การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์กรรมข้าวไทย การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมข้าวไทยอย่างครบวงจร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว เพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนให้ความเป็นอยู่ที่ดีของชาวนาไทยและสร้างความมั่นคงของประเทศ

“ข้าวเป็นอาหารหลักประจำชาติและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญยิ่งของชาติไทย มีเกษตรกรเกี่ยวข้องกว่าร้อยละ 66 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด นอกจากนั้น ข้าวยังเป็นรายได้หลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเป็นพืชที่สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศอีกด้วย การพัฒนาการผลิตข้าวและการพัฒนาชาวนาไทย เป็นภารกิจที่ต้องร่วมมือกัน ในหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง และไม่ทำงานซ้ำซ้อน นกกัน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว จึงถือว่าการเริ่มต้นที่ดีทำให้หน่วยงานทั้งสองสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ถือได้ว่าเป็นของขวัญชิ้นสำคัญให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ” นายเฉลิมพร กล่าว

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวว่า นอกจากข้าวจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับคนไทยจำนวนมากแล้ว ยังสร้างรายได้เข้าประเทศปีละประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและสร้างคุณค่าข้าวและชาวนาไทย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว การอนุรักษ์และปกป้องพันธุ์ข้าวไทย รวมทั้งการสร้างเยาวชน รุ่นใหม่ให้รักและหวงแหนในอาชีพชาวนา เพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ให้ชาวนาไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านข้าว

ด้านอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าว และมูลนิธิข้าวไทยฯ ได้มีความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาข้าวและชาวนาไทย ในระยะที่ 1 มาแล้ว ตั้งแต่ปี 2551 - 2552 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทำให้การผลิตข้าวและชาวนาไทยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากเดิมมากขึ้น การลงนามในวันนี้ จะเป็นการขยายความร่วมมือต่อจากระยะที่ 1 และขยายความร่วมมือจาก 2 ปี เป็น 5 ปี โดยจะมีการประสานความร่วมมือใน 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ เพื่อสร้างมาตรฐานงานวิจัยข้าวไทยให้เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัยและผลงานวิจัยข้าวทั่วโลก และร่วมหาทิศทางกลยุทธ์งานวิจัยข้าวของไทย 2) การส่งเสริมและพัฒนาข้าวและชาวนาไทย ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับดำเนินงานส่งเสริมการผลิต การค้า และชาวนาไทย เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในการดำเนินงานโครงการร่วมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าวอย่างครบวงจร และการสนับสนุนให้มีการตั้งศูนย์ข้อมูลด้านข้าวให้ชาวนาไทย 3) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวไทย ด้วยการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมข้าวไทย เผยแพร่ภูมิปัญญาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวในท้องถิ่น สร้างความภูมิใจในอาชีพทำนา 4) การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวนาไทย และสร้างความมั่นคงในฐานทรัพยากรชีวภาพของประเทศ 5) การสร้างชาวนารุ่นใหม่ โดยปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของ

ข้าวและวัฒนธรรมการผลิตและการบริโภคข้าว ส่งเสริมให้ ลูกหลานชาวนาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และการทำนาที่
ทันสมัย สร้างชาวนารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงสืบทอดอาชีพทำนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน